

KẾ HOẠCH

**tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm
“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần
xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”
của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng**

Thực hiện Kế hoạch số 162-KH/TU, ngày 05/4/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, hệ thống chính trị về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sự ủng hộ, ghi nhận, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế về công tác hệ trọng này.

- Tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên trì, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự đổi mới cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng phải được triển khai nhanh, sâu, thường xuyên, rộng rãi tới chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm; gắn với các đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các sự kiện, dịp lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện, địa phương, cơ quan, đơn vị.

II- NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, TÀI LIỆU

1. Những nội dung cốt lõi và giá trị của tác phẩm

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trình bày trong 600 trang với 111 bức ảnh, được kết cấu thành 3 phần. Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm cần tập trung vào một số nội dung chính sau đây:

1.1. Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”: (trang 11 đến 206) gồm 01 bài viết tổng quan, 04 phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (năm 2014, 2018, 2020, 2022) và một số kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo (từ năm 2013 - 2022). Nội dung tập trung làm rõ những vấn đề sau:

Một là, làm rõ một số vấn đề có tính lý luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam:

- Tham nhũng, tiêu cực là gì? Tác hại ra sao? Vị trí, vai trò của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phạm vi, nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cần đặc biệt đó cần nhấn mạnh: (1) Tham nhũng, tiêu cực là “giặc ở trong lòng, giặc nội sinh, xâm”; (2) Tham nhũng là một trong những nguy cơ đối với Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng; uy hiếp sự tồn vong của chế độ; làm mất niềm tin của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng; (3) Phòng là cơ bản, lâu dài, chống là cấp bách, quyết liệt; (4) Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không phải là công việc của riêng ai, ai cũng có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. (5) Mục đích của phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là để “trị bệnh cứu người”, kỷ luật, xử lý nghiêm minh, đúng pháp

muôn người, truy tố một vụ để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực; (6) Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

- Khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị tư tưởng, tổ chức hành chính, kinh tế, hình sự; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực; “không thể chỉ làm một lần là xong; ngược lại, phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ; làm thường xuyên, liên tục; làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hàng ngày”; đòi hỏi “phải có quyết tâm rất lớn, thống nhất rất cao, biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại”. Từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp hướng tới mục tiêu “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực.

Hai là, tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta trong 10 năm qua:

- Làm rõ 04 kết quả nổi bật: về phát hiện, xử lý; xây dựng, hoàn thiện thể chế; công khai, minh bạch, kiểm soát quyền lực, xây dựng văn hóa liêm chính; mở rộng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ra khu vực ngoài nhà nước; tăng cường hợp tác quốc tế.

- đúc rút 08 bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: (1) Biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế, nói đi đôi với làm; (2) Phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng; (3) Chú trọng công tác cán bộ; (4) Tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm; (5) Tăng cường kiểm soát quyền lực; (6) Phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp của các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng; (7) Gắn phòng, chống tham nhũng với xây dựng Đảng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; (8) Các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải phù hợp với đặc điểm, tình hình ở Việt Nam.

Ba là, chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực thời gian tới:

- Chỉ ra 05 nhiệm vụ, giải pháp căn bản: (1) Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; (2) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế; (3) Đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; (4) Hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng; (5) Xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong sạch, vững mạnh; mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực có hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước.

- Chỉ ra 05 vấn đề cần lưu ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: (1) Ban Chỉ đạo và từng thành viên phải đúng vai, thuộc bài; (2) Hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng, tiêu cực; (3) Thi hành đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự; (4) Tập trung xử lý những khâu yếu, việc khó; (5) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

1.2. Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”: (trang 207 đến 522), gồm tuyển chọn 11 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung tập trung làm rõ:

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: (1) Bản chất của Đảng; (2) Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; (3) Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm khiết; (4) Chống tham nhũng, tiêu cực; (5) Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

- Việc “Rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên: (1) Chỉ ra các biểu hiện, hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên: sợ trách nhiệm, móc ngoặc, tham ô, làm xiếc, một sự thật nhức nhối...; (2) Chỉ ra giá trị đích thực của người cán bộ, đảng viên: Uy tín, mối quan hệ giữa chức vụ và uy tín, cái làm nên uy tín của đảng viên; (3) Khẳng định chân lý: Suy cho cùng mọi thành bại đều do con người; sự nghiệp cách mạng thành bại cũng chủ yếu do cán bộ, đảng viên. Từ đó nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, trình độ.

- Thông điệp rút ra là: “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.

1.3. Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”: (trang 523 đến 619), tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của Đồng chí Tổng Bí thư.

- Các ý kiến tập trung vào các nội dung: (1) Khẳng định vai trò to lớn và uy tín rất cao của Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (2) Bày tỏ sự tin tưởng, đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư; (3) Mọi người đồng lòng, kiên quyết, kiên trì chống “giặc nội xâm” đến cùng.

- Các ý kiến tiếp tục khẳng định: “Quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước”.

trách mà đã trở thành mối quan tâm chung, hành động chung của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên và cả bạn bè quốc tế”.

1.4. Giá trị của tác phẩm

(1). Tác phẩm là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm: kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh và phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế.

(2). Tác phẩm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để củng cố thêm bản lĩnh, sức mạnh và niềm tin; định hướng giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

(3). Tác phẩm khẳng định thành tựu và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong những năm qua với vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn, hiệu quả. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, giải pháp cơ bản để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, đã đúc kết, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, trong đó, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

(4). Tác phẩm cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; cho thấy tầm nhìn, sự nhất quán cùng những trăn trở, suy nghĩ của đồng chí Tổng Bí thư để có các biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả.

(5). Tác phẩm khẳng định niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài với quyết tâm của Đảng và những chỉ đạo hiệu quả của đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

2. Đối tượng

Cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn thể, đảng viên các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện.

3. Tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền

- Tài liệu sinh hoạt: Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tài liệu Hỏi - đáp những nội dung cốt lõi của tác phẩm.

- Tài liệu Chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững”.

- Tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành.

- Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

4. Hình thức tổ chức Hội nghị

4.1. Ở huyện:

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chu chốt.

* Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Báo cáo viên cấp huyện và cơ sở chuyên viên, cán bộ cơ quan khối Đảng - Đoàn thể huyện.

* Nội dung: Nghiên cứu về nội dung, giá trị cốt lõi của Tác phẩm và những đóng góp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

* Tài liệu: Như mục 3, phần II.

* Báo cáo viên: Báo cáo viên cấp tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

* Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trong tháng 5.

4.2. Ở cơ sở

4.2.1- Các đảng bộ xã, thị trấn tổ chức hội nghị

* Thành phần: Tổ chức Hội nghị toàn đảng bộ.

* Nội dung và tài liệu: Như Hội nghị cán bộ chu chốt cấp huyện và tài liệu ban chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cùng cấp.

* Báo cáo viên: Đồng chí bí thư cấp ủy và Báo cáo viên huyện.

* Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trong tháng 5.

4.2.2- Các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan trực thuộc huyện ủy

Tổ chức Hội nghị đảng viên theo kế hoạch phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy.

* Báo cáo viên: Đồng chí bí thư cấp ủy và Báo cáo viên huyện.

* Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trong tháng 5.

4.2.3- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung Tác phẩm tới đoàn viên, hội viên.

* Báo cáo viên: Báo cáo viên cấp cơ sở.

* Thời gian: 1/2 ngày, hoàn thành trong tháng 5.

4.2.4- Ngành giáo dục và đào tạo

Tổ chức giới thiệu, phổ biến quán triệt những nội dung như ở các đảng bộ cơ sở tới toàn thể cán bộ, giáo viên là đảng viên: Học theo cụm trường (*Theo danh sách phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy*).

* Báo cáo viên: Báo cáo viên cấp huyện.

* Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trong tháng 5.

5. Hình thức sinh hoạt, học tập, nghiên cứu

- Tổ chức các hội nghị sinh hoạt chuyên đề nội dung tác phẩm gắn với sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung của tác phẩm trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị hằng tháng, quý để thảo luận; gắn với các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các sự kiện, dịp lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện tổ chức thảo luận, tọa đàm về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về nội dung, giá trị cốt lõi của tác phẩm và những đóng góp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị... với các hình thức sáng tạo, hiệu quả khác phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Đưa nội dung tác phẩm lồng ghép vào trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện.

- Khuyến khích hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật, các tác phẩm báo chí xuất bản để tuyên truyền, làm sáng tỏ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam được trình bày trong tác phẩm.

6. Công tác tuyên truyền

- Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hoá, con người phát triển Thái Bình nhanh, bền vững”.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, lực lượng văn nghệ sĩ trong tuyên truyền việc triển khai, tổ chức thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm ở các cấp, ngành trong huyện; ghi nhận phản ánh, đánh giá của các học giả, trí thức, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội.

7. Thời gian tổ chức

Việc triển khai đợt sinh hoạt phải được tổ chức thường xuyên, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước như: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (02/9).

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; trong sinh hoạt chính trị, tư tưởng cần chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập, tuyên truyền, triển khai việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm gắn với sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; kịp thời chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa tốt, nhất là việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua đợt sinh hoạt chính trị.

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phân công Báo cáo viên về triển khai tại các tổ chức cơ sở đảng và các cụm trường trong ngành giáo dục.

Định hướng công tác tuyên truyền trước, trong, sau đợt sinh hoạt chính trị trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện; chỉ đạo các đơn vị trong huyện, tư tưởng tuyên truyền sâu rộng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; ghi nhận, đánh giá của cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác tuyên truyền; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội.

3. Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Thường vụ Chính trị huyện, các phòng, ban liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị chủ chốt của huyện và cơ sở.

4. Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện học tập đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

5. Phòng Văn hoá - Thông tin; Đài truyền thanh - truyền hình huyện chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: mở chuyên trang, chuyên mục, các bài xã luận, chuyên luận, nghiên cứu với nội dung sâu sắc, tiếp tục làm sâu sắc thêm nội dung cốt lõi, giá trị của tác phẩm. Đồng thời, có hình thức khuyến khích phù hợp đối với các tác phẩm báo chí, xuất bản để tuyên truyền, làm sâu sắc thêm những nội dung, giá trị của tác phẩm đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay.

Văn phòng Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện uỷ và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo quy định. *ph*

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, } Để báo cáo
- Các tổ chức cơ sở đảng,
- Các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể huyện,
- Các đồng chí Huyện uỷ viên, Báo cáo viên huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện uỷ.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Lại Trường Sơn